



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 18/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การบริหารจัดการระบบฉีดวัคซีน	<p>1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีน</p> <p>2. มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดทำทางลาด (ชั่วคราว) สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ที่ หอประชุมศรีวิชัยติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม</p> <p>3. มอบ ปลัดจังหวัด จัดหากำลังพล มาช่วยขนย้ายผู้ที่มาฉีดวัคซีน แล้วมีอาการผิดปกติ</p> <p>4. มอบ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก บริหารจัดการระบบจราจรในศูนย์บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>5. มอบ นายอำเภอทุกอำเภอ กำกับดูแล บริหารจัดการ ให้บริการฉีดวัคซีน , ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เป็นเลขานุการ</p>	<p>1. ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>4. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>5. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>6. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง</p> <p>8. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p>
2.	การพิจารณาอนุญาตให้สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site	<p>1. อนุญาตให้สถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐานการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus จำนวน 324 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 2 แห่ง ให้เร่งดำเนินการแก้ไข ก่อนเปิดการเรียนการสอน</p> <p>ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ด้วย</p>	<p>1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง</p> <p>3. สพป. 1 – 3</p> <p>4. สพม. 39</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
3.	การขออนุญาตเปิดสวนสนุก สวนน้ำ	1. มติที่ประชุม ให้ยังคง ปิดสวนสนุก สวนน้ำ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายและเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด	1. ที่ทำการปกครองจังหวัด พิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
4.	การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เชิงรุก ในสถานที่และ ประชากรกลุ่มเสี่ยง	1. ให้ดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยการสุ่มตรวจน้ำลาย (Pooled Saliva) ในสถานที่/ พื้นที่เสี่ยง ดังนี้ - โรงงานที่มีคนงานต่างด้าว และโรงงานที่มีการนำ แรงงานจากต่างจังหวัด สุ่มตรวจร้อยละ 10 ของจำนวน ผู้ใช้แรงงานในโรงงาน - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสถาน คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง ตรวจ 100% เนื่องจาก จำนวนกลุ่มเสี่ยงไม่เยอะ - เรือนจำ 2 แห่ง และ ทักษสถานหญิง สุ่มตรวจตาม ความเหมาะสม (สัปดาห์ละ 5-10%)	1. แร้งงานจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก 3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 พิษณุโลก 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 6. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 7. เรือนจำกลางพิษณุโลก 8. เรือนจำ จังหวัดพิษณุโลก 9. ทักษสถานหญิงพิษณุโลก
5.	การขออนุญาตผ่อนปรนให้ จัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน ในกรณีการอบรม ประชุมสัมมนาและการเรียนรู้ ของหน่วยงานราชการและ ภาคเอกชน ในจังหวัด พิษณุโลก	1. มีมติเห็นชอบ ในหลักการ โดยให้จัดทำมาตรการ ในการควบคุมและป้องกันโรค ตามคู่มือการปฏิบัติตาม มาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตามข้อเสนอของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนด ดังนี้ - ให้จัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน เฉพาะกรณี การอบรมประชุมสัมมนาและการเรียนรู้ของหน่วยงาน ราชการและภาคเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ สถานที่ในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA หรือในสถานที่ ราชการ - บุคคลที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นคนที่มีอายุอยู่ ในจังหวัดพิษณุโลกและไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง / อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน	1. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>- หากมีบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ต้องมีผลการทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) ในระยะไม่เกินกว่า 72 ชั่วโมง</p> <p>- ให้จัดเลี้ยงอาหารแบบ Box Set หรือในกรณีบุฟเฟต์งดบริการตัวเอง , บริการเสิร์ฟที่โต๊ะ , เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ , จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ</p> <p>ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำมาตรการและข้อเสนอเพื่อขออนุญาตไปที่ ศบค.กลาง พิจารณาอนุญาต</p>	
6.	การยกเลิกการตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19	<p>1. ให้ยุติการตั้งด่านฯ ทั้ง 4 จุด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป</p> <p>ทั้งนี้ ให้ยังคงมาตรการ 5 เสือ และจัดจุดลงทะเบียนและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลก ในท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งจังหวัด (แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2) และสถานีรถไฟพิษณุโลก</p>	<p>1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>3. ท่าอากาศยานพิษณุโลก</p> <p>4. สถานีขนส่งจังหวัด (แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2)</p> <p>5. สถานีรถไฟพิษณุโลก</p>
7.	การขออนุญาตจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป)	<p>1. มีมติเห็นชอบ ให้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ โดยมอบให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ไปหารือตามมาตรการที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ดังนี้</p> <p>- ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนที่ทางผู้จัดการสอบกำหนด</p> <p>- ให้เข้าพักในโรงแรมที่ทางจังหวัดพิษณุโลก กำหนดเท่านั้น หรือหากต้องการพักที่บ้านญาติ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>- กำหนดจำนวนผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม ของผู้เข้าสอบได้ไม่เกิน 3 คน</p> <p>- ให้ผู้จัดการสอบ แยกห้องสอบโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)</p>	<p>1. กองพลทหารราบที่ 4</p> <p>2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>3. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
8.	การกักกันตัวของบุคลากรทางการแพทย์หลังจากเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม กรณีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	1. เห็นชอบให้ กักกันตัวบุคลากรทางการแพทย์หลังจากเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เป็นเวลา 7 วัน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ โดยให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2 ครั้ง (Day0 และ Day5) และมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ และค่าอาหาร สำหรับผู้กักกันตัว	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก